

# Trận tuyến đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh ngoài việc được đào tạo nghiệp vụ của lực lượng công an còn được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công nghệ thông tin để có thể kiểm soát và làm chủ các thiết bị công nghệ phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.



Thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu trên các trang mạng xã hội để có biện pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin cũng như mạng internet toàn cầu, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt tác động lớn đến trật tự an toàn xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Được thành lập từ tháng 3/2017, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu với lãnh đạo đơn vị và các đơn vị có liên quan nhiều giải pháp để phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, qua mỗi chuyên án, vụ án, các anh lại có thêm những bài học nghiệp vụ bổ ích để trưởng thành và vững tin hơn.

Từ đầu năm 2018 đến nay, đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã đấu tranh làm rõ 5 chuyên án, tiếp nhận xử lý hàng chục thông tin liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng trên internet như trộm cước viễn thông, tổ chức đánh bạc, cá độ

bóng đá, giới thiệu mua bán các loại giấy tờ giả, đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng để rút tiền tài khoản ngân hàng... Chỉ cần một chiếc máy tính xách tay hoặc một chiếc điện thoại thông minh kết nối internet, tội phạm trong lĩnh vực này có thể hack tài khoản facebook, zalo, viber, e-mail... để thực hiện các hành vi lừa đảo ở mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật... rồi sử dụng điện thoại hoặc thông qua mạng internet gọi đến một số máy điện thoại cố định thông báo gia chủ có liên quan đến các vụ buôn lậu, ma túy, rửa tiền... để bước họ phải nộp tiền vào tài khoản của chúng. Với những phương thức, thủ đoạn tinh vi như sử dụng tên giả, sim rác điện thoại di động và liên

tục thay đổi địa chỉ trên mạng gây khó khăn cho công tác điều tra. Do vậy để đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao phải có kiến thức chuyên sâu, óc sáng tạo, khả năng phán đoán và đầu tư thời gian, công sức mới có thể làm rõ hành vi của tội phạm.

Điển hình như vụ làm rõ đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng facebook rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Lê Thị Ngân, trú tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư. Ngay khi nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Ngân 54 triệu đồng, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát

phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương lập kế hoạch điều tra xác minh làm rõ. Năm bắt được thủ đoạn mới của đối tượng là nhằm vào trang facebook của cộng đồng người Việt Nam sống và lao động ở nước ngoài rồi dò tìm ngẫu nhiên các mặt khẩu facebook để thực hiện hành vi chiếm quyền sử dụng các nick facebook. Chị Lê Thị Ngân là một trong những bị hại đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Bình mà đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian qua. Để đấu tranh với thủ đoạn tinh vi của đối tượng, các trinh sát phải thường xuyên theo dõi, cập nhật dữ liệu trên các trang mạng xã hội với cường độ cao 24/24 giờ, rà soát tất cả các thiết bị công nghệ và vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Sau

một tuần đầu trí, các trinh sát đã phát hiện và làm rõ Bùi Quang Luật, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là đối tượng đã chiếm đoạt tài khoản facebook của con gái chị Lê Thị Ngân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Quang Luật khai nhận với thủ đoạn này, Luật đã gây ra nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Hải Dương và Hà Nội. Thông tin này đã giúp cho công an các tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chia sẻ với chúng tôi Trung tá Trần Chí Thanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian qua có rất nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương, với tình thần kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm này, lực lượng phòng, chống tội phạm công nghệ cao chúng tôi sẽ dành hết thời gian công sức của mình cũng như trau dồi kiến thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thời gian tới, tội phạm công nghệ cao còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chặng đường phía trước của các chiến sĩ phòng chống tội phạm công nghệ cao sẽ rất gian nan với nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn nhưng khi tiếp xúc với các anh chúng tôi thấy ở các anh là cả một ý quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm này vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

**BÌNH VĂN**  
(Công an tỉnh)

## CỤM TIN VĂN

\* Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGD huyện vào Trung tâm Y tế huyện và chuyển về trực thuộc Sở Y tế.

Việc sáp nhập nhằm hướng tới sự đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả và bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời để cơ cấu lại mô hình tổ chức y tế cấp huyện cho phù hợp với tình hình, phát huy được nguồn lực bác sĩ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

**VŨ ĐÔNG**

(Đài TTTH Kiến Xương)

\* Hội Khuyến học tỉnh vừa tổ chức trao học bổng cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập thuộc 2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà).

Mỗi suất học bổng là 500.000 đồng để đồng viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng học tập rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

**TRÚC LÃNH**

(Đài TTTH Hưng Hà)

\* Tham gia cuộc thi cấp huyện: "Tìm hiểu huyện Tiên Hải 190 năm hình thành và phát triển" có 3 đội là Trường Tiểu học và THCS Đông Lâm, THCS 14-10 và THCS Nguyễn Công Trứ.

Mỗi đội thi trả qua 3 phần thi, nhìn chung, các đội, các thí sinh đã thực hiện xuất sắc phần thi của mình, đem đến cho khán giả thấy được sự sắc sảo của mảnh đất, lịch sử văn hóa và con người Tiên Hải.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

**NGUYỄN HƯỜNG**

(Đài TTTH Tiên Hải)

\* Cựu chiến binh Nguyễn Duy Tạt ở thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai (Vũ Thư) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Tạt hiện đang nằm dưỡng bệnh tại gia đình, không thể tự đi lại. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà nhỏ dột nát, xuống cấp rộng hơn chục mét vuông.

Với sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, số tiền 30 triệu đồng sẽ giúp gia đình ông Tạt tu sửa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

\* Ở xã Tam Quang (Vũ Thư) các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Việc xét cho vay vốn khác phục được tình trạng cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn không đúng mục đích, tạo thuận lợi giảm nghèo hiệu quả cho từng năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo xã Tam Quang giảm còn 2,68%, hộ cận nghèo 2,58%, số hộ thoát nghèo qua từng năm đạt 7 - 12 hộ, không có hộ tái nghèo.

**LÊ TRUNG**

(Đài TTTH Vũ Thư)

\* Nhà mái ấm tình thương tặng gia đình bà Vũ Thị Tuất ở thôn Đông Bình Cách, xã Đông Xá (Đông Hưng) là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với diện tích 50m<sup>2</sup> nhà mái bằng 2 gian với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, trong đó Hội LHPN huyện Đông Hưng hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã hỗ trợ 3 triệu đồng, số tiền còn lại từ nguồn ủng hộ giúp đỡ của anh em trong gia đình.

\* Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", đợt hiến máu tình nguyện được Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Đông Hưng vừa tổ chức thu hút 400 tình nguyện viên tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã thu được 278 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**DỨC CHUNG - HỒNG QUANG**

(Đài TTTH Đông Hưng)

\* Trong ba ngày 26, 27, 28/10/2018, 116 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 8 tham gia thu hoạch lúa mùa bị đổ ngã do mưa lớn trên địa bàn xã Tây Lương (Tiên Hải).

Vụ mùa này, xã Tây Lương địa phương gieo cấy 338ha, gần 30% diện tích bị ngã đổ do mưa lớn. Theo số liệu của các cơ quan chuyên môn, lượng mưa đo được trên địa bàn lên đến 230mm. Mưa lớn trùng với thời điểm nước kém nên mặc dù rất khẩn trương, tích cực huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy, song công tác tiêu nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn diện tích lúa đổ đều chìm trong nước nhiều ngày. Ngay sau khi nước rút, xã Tây Lương đã phối hợp với Trung đoàn 8 đóng trên địa bàn, huy động 116 cán bộ, chiến sĩ gạt lúa giúp dân.

Bên cạnh việc tập trung thu hoạch diện tích lúa mùa bị ngã đổ, Tây Lương còn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra diện tích lúa mùa còn lại, tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tránh những diễn biến bất thường của thời tiết.

**ĐỖ HÀ**

(Đài TTTH Tiên Hải)

\* Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đã huy động an toàn 1 quả bom phá nặng 500 bằng Anh tương đương với 250kg. Quả bom do ông Đỗ Xuân Thiệu, tổ 18, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình phát hiện trong qua trình đào ao thả cá. Đây là loại bom phá, ký hiệu MK-82 có chiều dài 2,2m, đường kính gần 30cm, nặng 500 bằng Anh (tương đương với 250kg) có sức công phá lên tới 800m<sup>2</sup>, do không quân Mỹ ném xuống từ thời chiến tranh.

**THÀNH ĐO**

(Bộ CHQS tỉnh)

## BỘ CHQS TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Quyết định số 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tận tình, chu đáo, không để xảy ra sai sót.

7 chỉ tiêu thi đua trong thời gian tới được khởi phát động, trong đó tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành tốt công tác tuyến quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tập trung đột phá, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

## CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ

### Mở 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Từ năm 2016 đến nay, Công an huyện Hưng Hà đã mở 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và khởi tố điều tra 273 vụ với hơn 540 bị can. Cùng với đó, lực lượng công an huyện đã triệt xóa 19 ổ nhóm tội phạm với 91 đối tượng. Xác lập, phá 24 chuyên án đấu tranh tội phạm hình sự, bắt giữ 29 đối tượng. Bắt 17 đối tượng có quyết định truy nã, tổ chức gọi hỏi, giáo dục răn đe gần 600 lượt đối tượng hình sự, ma túy.

Phát hiện, bắt giữ 145 vụ với 172 đối tượng, thu giữ 87,67g heroin, hơn 30,8g ma túy đá...

Phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

**NGỌC MAI**

## THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU PHƯƠNG TIỆN

Công an huyện Vũ Thư đang tạm giữ 34 xe các loại, hiện đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm không đến để xử lý, không xuất trình được các loại giấy tờ sở hữu hợp pháp... Công an huyện Vũ Thư thông báo những ai là chủ sở hữu của các phương tiện danh sách dưới đây thì mang theo các giấy tờ hợp pháp đến liên hệ với Công an huyện Vũ Thư để giải quyết. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, Công an huyện Vũ Thư tiến hành xử lý số phương tiện trên theo quy định.

STT	BKS	MÀU SƠN	NHÃN HIỆU	DUNG TÍCH	SỐ KHUNG	SỐ MÁY
01	29K9-9739	Xanh	YAMAHA JUPITER		5SD1-44531	5SD1-44531
02	17M8-3926	Đen - Xám	FUTURE	108	RL1WCHSUM7B266937	VZS152FMH*266937*
03	Không biển	Nâu	LONCIN	97	Không tìm thấy	LCEDR100*00570712*
04	29T7-1118	Xanh	ANGEL	97	RLGXB10AD4D015554	VMVX1C-D 015554
05	16H6-8601	Xanh	WAVE a	97	LJXHL505031570	Tẩy xóa
06	17F9-7112	Nâu	ANGEL	85	VDLFM90B4X051397	HB051397
07	31A-2557	Trắng	MITSUBISHI		RLA00P13WR1000238	4G63 SB1648
08	16F8-2666	Đỏ	YAMAHA JUPITER	110	RLCJ5VT105Y103450	5VT1-103450
09	17F6-1768	Nâu	PUSAN	97	LLCXCGLN5Y*0091613*	CR100FMG*113276*
10	Không biển	Vàng - Cam	HARLEYDAVISION	1690	*5HD1KRMEXGB638531*	*KRMG638531*
11	17K3-5005	Đỏ	NEWEL	107	RRTVCH4CX51000037	VTMJL152FMH011156
12	17K3-5731	Xanh	FREWAY	109	RLPWCH1UM5L001133	VUMYG150FMH041133
13	17F9-1111	Nâu	DREAM	97	LHDLXCG20X*0011030	LC150FMG*21007530*
14	29L3-2705	Đỏ	WAVE a	107	*SW110BF00055163*	C110B 00055163
15	Không BKS	Đỏ - Đen	DUCATI	1199	ZDM14BPW7DB007783	4BPD007982
16	17F5-0788	Nâu	LONCIN	97	*LWACGL32YA110057*	LC150FMG*Y0667257*
17	17L2-7241	Nâu	PS MOTO	97	RRKDCG2TT7XE00301	VTT38JL1P50FMG000301
18	17B1-03180	Nâu	PLUS	97	LSHK10001200906	LSHK100*01200906*
19	17K1-5394	Đỏ	ORIENTAL	108	VPDDCH0B5PD049660	VRFFPD1P52FMH-3*00049660*
20	17M2-5970	Đen	PIOGO	107	RMNWCH1MN8H001464	VHLFM152FMH-V431464
21	17M2-7944	Đỏ - Đen	PIOGO	107	RMNWCH1MN8H002023	VHLFM152FMH-V432023
22	17M2-2702	Nâu	MAXWAY	97	RMSDCG8HG7H004692	VHGSL150FMG004692
23	17K3-4145	Xanh	LISOHAKA	108	VLKPCOH22LK*029891*	VLKZS1P50FMH*00029891*
24	17N5-0426	Đen - Bạc	YAMAHA	134	RLCN2B520 5Y054474	2B52-054474
25	18S7-2604	Xanh	DETECH	110	VDEPCH052DE*101130*	VDECPH152FMH*101130*
26	Không biển	Ghi - Xám	HARLEYDAVISION	1690	*5HD1GN4E8GC306947*	*GN4G306947*
27	17K6-1032	Xanh	WINDOW	97	VLKDCG0D5LK*300550*	VLKQC1P50FMG*000300550*
28	17K8-5937	Đỏ - Đen	DURAB	109	RLPWCHDUM6P002787	VUMYG150FMH112787
29	99Z2-4175	Vàng	KYMC0	124	RRM7CJ310AA000773	KN25DA*000773*
30	19H7-1868	Nâu	PRETY	97	LLKXCG001LX*005780*	VLKZS150FMG-2*000005780*
31	Biển giả (gắn biển 17H1-8200)	Nâu	DREAM	97	VPDDCG033PD007931	VPDHA150FMG*30007931*
32	17F9-2017	Nâu	DREAM	97	NJ200016485	LC152FMG-1-A *00094285*
33	Biển giả (gắn biển 17M9-6679)	Đen - Trắng	YAMAHA EXCITER	134	Đã tẩy xóa, không đủ điều kiện kết luận.	5P71-007987
34	29P8-5750	Bạc	ATTILA	125	VMETCJ01 3ME012426	VMEM9B 012426

**CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ**

## THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ LÔ TÔ THÁI BÌNH

Chúc mừng quý khách hàng trúng thưởng tại huyện Hưng Hà và thành phố Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 600 vé giải 3 số xổ số lô tô Thái Bình

Trị giá 2 tỷ 400 triệu đồng

Mở thưởng ngày 25 tháng 10 năm 2018

Số trúng thưởng: 838

Đã lĩnh thưởng ngày 26 tháng 10 năm 2018

Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo và kính mời quý khách hàng tích cực tham gia mua vé dự thưởng. Chúc quý khách gặp nhiều may mắn!

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**